

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 736 /UBND-NV
V/v tuyên truyền gương
“Người tốt, việc tốt” năm 2021

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các tổ chức CT-XH quận;
- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận;
- Chủ tịch UBND 11 phường thuộc quận;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc quận.

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 20/10/2020 của UBND quận về việc triển khai cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2021.

UBND quận đã đề xuất UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố cho các cá nhân. Ngày 10/5/2021, UBND Thành phố có Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021, trong đó có 07 cá nhân thuộc quận Thanh Xuân.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua cuộc thi, UBND quận đề nghị:

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị, các trường công lập và UBND 11 phường thuộc quận thực hiện tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn về những gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” (có danh sách trích ngang thành tích kèm theo) để kịp thời nhân rộng trong các phong trào thi đua.

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn các đơn vị biên tập, tuyên truyền những gương “Người tốt, việc tốt” trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để học tập, làm theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐTĐKT quận;
- UBND 11 phường;
- Các trường công lập thuộc quận;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Đăng Dũng

**TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐƯỢC
THÀNH PHỐ TẶNG DANH HIỆU NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT**

(Kèm theo Công văn số: 73/UBND-NV ngày 27/5/2021 của UBND quận Thanh Xuân)

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
1	Bà Lê Thanh Nam, phòng 410 nhà F8, tổ dân phố số 10, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. - Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo từ năm 1999 tại địa phương (phường Thanh Xuân Trung). - Tham gia vận động trực tiếp được hàng vạn lượt người tham gia hiến máu nhân đạo và hiến máu nhắc lại. - Đã tham gia vận động được hàng trăm cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu về hàng nghìn đơn vị máu mỗi năm, trong đó Bản thân đã trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện 76 lần. - Các hình thức khen thưởng đã nhận từ năm 2015 đến nay: Năm 2014 được tặng Bằng khen của TW Hội CTĐ Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào tình nguyện; năm 2015 Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam TP đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu khắc phục tình trạng thiếu máu; Bằng khen Thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hành trình Đỏ năm 2013-2015 của BCH Công đoàn ngành Y tế; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức hoạt động HMTN của Khối Doanh nghiệp TƯ của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp TW...
2	Bà Đoàn Thị Ánh Hồng, Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật quận Thanh Xuân	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. - Tháng 10/2013, được Ban Chấp hành Hội NKT Thanh Xuân bầu làm Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật. Với vai trò là Chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật, hơn 8 năm qua, dù không có chế độ phụ cấp nhưng luôn tâm huyết với công tác của NKT, luôn muốn được góp công sức để sẻ chia với những số phận kém may mắn của những phụ nữ khuyết tật, giúp NKT bớt đi mặc cảm, đỡ thiếu thốn về vật chất, tự tin để vượt qua số phận, vươn lên hòa nhập cộng đồng. - Từ năm 2014, 2015 dạy miễn phí làm hoa lụa và hỗ trợ một phần kinh phí mua nguyên vật liệu, dụng cụ học tập cho 35 học viên; 20 học viên sau khi học đã tự làm được sản phẩm để có thêm thu nhập. - Được sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ của BCH Hội NKT Thanh Xuân, liên tục từ năm 2017, 2018, đã mở được 02 lớp dạy làm hoa (mỗi lớp 15 học viên, thời gian học 03 tháng). Các bạn nữ khuyết tật sau khi được học nghề đã lập ra nhóm làm hoa, làm ra các sản phẩm đẹp và duy trì trong nhiều năm. - Năm 2019, phối hợp cùng cô Nguyễn Thanh Nhân, Phó Chủ nhiệm CLB cha mẹ trẻ khuyết tật tổ chức lớp dạy miễn phí

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>cắt tỉa rau củ quả cho 20 chị em phụ nữ khuyết tật; Hiện nay, CLB phụ nữ khuyết tật Thanh Xuân vẫn duy trì nhiều buổi hướng dẫn làm hoa, giao lưu cùng các Hội NKT quận, huyện và Trung tâm Vì Ngày Mai, CLB Hoa Đá của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hỗ trợ và phối hợp các tổ chức của NKT trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp dạy làm hoa và cắm tỉa hoa nghệ thuật cho chị em phụ nữ khuyết tật: Hội NKT quận Ba Đình, Tây Hồ, Gia Lâm, Trung tâm Vì Ngày mai, CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật tại Nhà văn hóa X1 ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, quận Đống Đa.</p> <p>Tổ chức thêm 2 lớp dạy làm hoa miễn phí (một lớp dạy cho thanh niên khuyết tật và một lớp dành cho chị em phụ nữ khuyết tật Thanh Xuân), hoa làm ra đã được trưng bày và bán sản phẩm tại triển lãm Văn Hồ; được bán trong các chương trình hội nghị, hội thảo của Liên hiệp Hội về NKT Việt Nam, của Ủy ban Quốc gia về NKT, được tham gia triển lãm gian hàng để trưng bày và giới thiệu sản phẩm hoa các loại tại Hội nghị diễn đàn NKT khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Hội nghị cộng đồng NKT ASeam tại Hà Nội.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2017, cùng nhóm “Khuyết Tật Yêu Thương” vận động quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng cao tại bản Solo Mai Châu, Hòa Bình bị lũ quét trong chương trình “Đông Âm Vùng Cao”(trị giá 25 triệu đồng). - Năm 2018: Vận động cán bộ, hội viên mua chăn ấm, áo len, mũ len, xe lăn, quà... tặng cho NKT, học sinh dân tộc vùng cao Yên Bái và Điện Biên trị giá hơn 40 triệu đồng - Năm 2020, cùng Ban Chủ nhiệm CLB và một số hội viên tích cực đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tặng quà, tặng nhu yếu phẩm: 130 suất quà trị giá 21.000.000 đồng cho hội viên khó khăn. Tổ chức Tết Trung thu 2020, chương trình truyền thông “Giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với phụ nữ khuyết tật thông qua các sáng kiến nghệ thuật” và chương trình nghệ thuật “Kỷ niệm 90 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 2020”..., trị giá gần 10 triệu đồng. <p>*Các hình thức được khen thưởng năm 2020: Được Hội NKT quận khen thưởng; Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.</p>
3	Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân	<ul style="list-style-type: none"> - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. - Từ năm 2016 đến nay, với vai trò của Chủ tịch Hội khuyến học phường trực tiếp phụ trách tổ “khăn ấm Hạ Đình”, bà đã tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của chương trình “Chung tay vì cộng đồng” đưa phong trào lan tỏa đến toàn dân, với mong muốn giúp các em học sinh trên mọi miền đất nước có hoàn cảnh khó khăn có mũ, áo, khăn ấm trong mùa đông giá rét khi đến trường, bà đã cùng với các thành viên vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí mua len, tạt tay Bà và các

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>thành viên trong tổ đan, móc và trực tiếp đưa đến tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kết quả: Năm 2016 đan được 2.570 chiếc khăn, mũ; năm 2017 đang được 2.000 chiếc khăn, mũ; năm 2018 đang được 1.350 chiếc khăn, mũ; năm 2019 là 500 khăn, mũ và 50 áo len; năm 2020 là 200 mũ và 5 cái áo len.</p> <p>- Ngoài việc thực hiện đan khăn áo để tặng cho các em nhỏ vùng cao, bà còn vận động các tập thể, cá nhân đóng góp ủng hộ giấy, dép, vở viết, sữa, dầu, bánh kẹo và kinh phí trao học bổng cho các em nhỏ vùng cao, cụ thể: Năm 2017, ngoài việc thực hiện trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hạ Đình, bà đã kết nối với Hội khuyến học các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng để thực hiện các chuyến đi thiện nguyện với tổng trị giá 118.035.000đồng; năm 2018 tặng cho các em nhỏ tại các tỉnh Yên Bái; Điện Biên, Tuyên Quang 140 chăn len, 84 lít dầu ăn, 90 bộ quần áo đồng phục, 600 bộ quần áo mới cùng bột canh, mì tôm, gạo tẻ, dép ... trị giá là 106.320.000 đồng; năm 2019, tặng vở, áo đồng phục, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các điểm trường của tỉnh Sơn La, Tuyên Quang và Ba Vì Tổng trị giá là: 72.025.000đ; bên cạnh đó bà đã vận động ủng hộ cho những người khó khăn do đại dịch Covid – 19 và đồng bào tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng bão lũ.</p> <p>Các hình thức khen thưởng</p> <p>- Năm 2015 được tặng danh hiệu NTVT cấp quận; năm 2017 được tặng danh hiệu NTVT cấp Thành phố.</p> <p>- Năm 2015, 2017, 2018, 2019 được Hội khuyến học thành phố Hà Nội tặng Giấy khen.</p> <p>- Năm 2019, 2020 được Sở GD&ĐT Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tặng Giấy khen.</p>
4	Bà Nguyễn Thị Tô Tâm, thường trú SN 5, ngõ 60, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân	<p>Luôn chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước, sống chan hòa, quan hệ tốt với mọi người, đoàn kết, trung thực, có nhiều việc làm tốt được mọi người ủng hộ.</p> <p>Nguyên là tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác MTTQ 2 nhiệm kỳ nay do tuổi cao đã xin nghỉ công tác. Hiện tại là Tổ trưởng tổ hòa giải, bà luôn tham gia đầy đủ các buổi họp và hoàn thành tốt các công việc được giao. Thường xuyên cùng hệ thống chính trị và nhân dân tham gia những hoạt động vệ sinh môi trường, bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, làm vườn hoa, tường hoa để xóa những tụ điểm rác thải lâu ngày, cùng với những hoạt động thiết thực của chị em phụ nữ.</p> <p>8 năm qua Bà thường xuyên tham gia hoạt động và đóng góp cùng những tổ chức thiện nguyện Tại Đình làng Quan Nhân, trực tiếp điều hành chung các hoạt động của Tổ cháo khu dân cư Đoàn Kết, thường xuyên đi vận động các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ, để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trong và ngoài địa bàn, cụ thể: Hàng tuần trực tiếp tham gia nấu 100</p>

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>lít cháo chay và 100 lít cháo thịt tặng bệnh nhân tại 4 bệnh viện cố định (Thứ 7 phát tại bệnh viện Da Liễu Trung Ương, bệnh viện Nội Tiết, Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng, Bệnh viện Xanh Pôn, Chủ nhật phát tại Bệnh Viện K3); ủng hộ thường niên cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại KDC mỗi tháng 500 ngàn đồng và 10kg gạo; ủng hộ thường niên kinh phí nấu cháo và sinh hoạt đến các đội cháo như sau: Đội cháo Từ Tế 7.000.000đ/tháng, nhóm bát cơm vàng 500.000đ/tháng, nhóm cháo Thịnh Quang 500.000đ/tháng.</p>
5	<p>Bà Phan Thị Kim Dung, Ủy viên BCH Hội người khuyết tật quận; Chủ nhiệm CLB Văn nghệ của NKT quận Thanh Xuân</p>	<p>Luôn chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước, sống chan hòa, quan hệ tốt với mọi người, đoàn kết, trung thực, có nhiều việc làm tốt được mọi người ủng hộ.</p> <p>- Từ năm 2012 đến năm 2018 đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy bộ môn hát Xẩm, hát Vãn, hát Sênh tiền cho các cháu nhỏ từ 8 tuổi - 14 tuổi của phường Nhân Chính, miễn phí được hơn 100 cháu, một việc làm ý nghĩa trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân ca truyền thống; Từ năm 2015 đến năm 2020, đã truyền dạy miễn phí cho hơn 100 học viên NKT và hội viên của CLB Văn nghệ của NKT và hội viên CLB Dân ca làng Mọc Quan Nhân. Tính tới nay, đã bồi dưỡng được hơn 200 diễn viên không chuyên và nhiều lớp “Tài năng trẻ” cho học sinh Tiểu học, THCS ở Thanh Xuân miễn phí.</p> <p>- Với vai trò là Chủ nhiệm CLB Văn nghệ của NKT, hơn 6 năm qua, dù không có chế độ phụ cấp nhưng luôn tâm huyết với công tác Văn nghệ của NKT, luôn tâm nguyện được góp chút công sức nhỏ bé của mình để sẻ chia với những số phận kém may mắn của các bạn trẻ khuyết tật và những người khuyết tật Thanh Xuân giúp họ bớt đi mặc cảm, tự ti để có được một đời sống tinh thần tự tin và vươn lên hòa nhập cộng đồng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi: Năm 2016, Tiết mục múa Sênh tiền của các cháu thiếu nhi phường Nhân chính đạt giải A2 trong Liên hoan Dân ca dân vũ do Sở Văn hóa và Thể thao tặng; Năm 2019: Trong cuộc thi hát Xẩm khu vực miền Bắc tổ chức tại Ninh Bình các cháu thiếu nhi của CLB Dân ca làng Mọc Quan Nhân đã đạt giải Ba; CLB văn nghệ của NKT được phục vụ trong chương trình “Ngày văn hóa dân gian đương đại của Thành phố” và được tham gia chương trình giao lưu Văn hóa 2 nước Việt Nam và Trung quốc. Tại chương trình này, tiết mục đã được đánh giá cao được các tỉnh mời tham gia giao lưu Văn nghệ truyền thống.</p> <p>Năm 2020, nhóm Múa hát Châu vãn với tiết mục “Xuân về trên đất Thăng Long” đã để lại tình cảm sâu sắc trong lòng khán giả. Ban Tổ chức đã giới thiệu 5 bạn tham gia dự thi chương trình Nghệ thuật SAMBHAV 2020 tổ chức tại Alpana, Ấn Độ.</p> <p>- Hoạt động Từ thiện nhân đạo: Năm 2018, vận động hội viên mua chăn ấm, áo len, mũ len, xe lăn, quà... tặng cho NKT, học sinh dân tộc vùng cao Yên Bái và Điện Biên, với hiện vật và tiền được gần 30 triệu đồng.</p> <p>- Năm 2020, cùng Ban Chủ nhiệm CLB và một số hội viên vận động mua chăn ấm, quần áo rét... cùng góp sức với Hội</p>

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>NKT quận tặng các cháu của trường Mầm non Tô Mậu, Lục Yên, Yên Bái với số tiền gần 20 triệu đồng.</p> <p>*Các hình thức đã được khen thưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2015: Chủ tịch nước tặng Bằng chứng nhận Nghệ nhân ưu tú. - Năm 2016: Chủ tịch UBND quận tặng Danh hiệu “Người tốt Việc tốt”. - Năm 2018: UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen về việc “Xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. - Năm 2019: UBND quận tặng Giấy khen đã có thành tích “Giữ gìn bản sắc và văn hóa dân tộc”. - Năm 2020: UBND quận tặng Giấy khen Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
6	Ông Nguyễn Hữu Cầm, Bí thư chi bộ 8 phường Khương Đình, quận Thanh Xuân	<ul style="list-style-type: none"> - Gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. - Bản thân đã cùng với cấp ủy triển khai và tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cho toàn bộ đảng viên, cán bộ, đoàn thể và nhân dân nhận thức đúng đắn và tự giác chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện đúng 5K. Thực hiện quét dọn vệ sinh môi trường đều đặn vào sáng thứ bảy hàng tuần, dùng nhóm zalo để điều hành công việc, tất cả hội ý, họp hành đều được trao đổi qua zalo. - Công tác từ thiện nhận đạo: Trong đợt dịch ông đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ tiền được 135 triệu đồng tiền mặt; 100 thùng mỳ tôm, 3 tấn gạo, dầu ăn để giúp đỡ những gia đình khó khăn; Vận động một nhà tài trợ sửa cho người cao tuổi, trẻ em trị giá 141 triệu đồng. Đợt lũ ở miền Trung, ông đã phát động nhân dân quyên góp được 80 triệu đồng, nộp cho Mặt trận Tổ quốc phường 35 triệu đồng, còn 45 triệu đồng tổ chức một đoàn vào trao trực tiếp cho đồng bào thuộc xã Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình. - Khi dịch bùng phát ở Hải Dương, ông đã kết nối với UB Mặt trận tổ quốc Thành phố Chí Linh để tiêu thụ được 25 tấn nông sản cho nông dân trong vùng dịch trong 03 ngày gồm: Cà chua, su hào, bắp cải, ổi. - Hàng năm cứ đến dịp Tết Nguyên đán từ năm 2017 đến nay chúng tôi đều tổ chức nấu bánh chưng phát cho các gia đình chính sách, khó khăn và cán bộ khu dân cư. - Trong năm 2018, 2019 ông đã cùng hệ thống chính trị khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nằm trong diện GPMB của hai dự án trường phổ thông trung học vào khu X1 ở nhà thờ Họ Văn; vận động thành lập một phòng đọc bằng nguồn vốn xã hội hóa với hơn 1.000 cuốn sách các loại.

TT	Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
7	Bà Đào Thị Hoa, Tổ dân phố số 1, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân	<p>Hàng năm qua bà đã đi từ thiện đóng góp từ 30 triệu đến 35 triệu đi đến các bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K Trung Ương giúp đỡ các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, ngoài ra còn giúp đỡ các cháu, các chị phụ nữ tại phường Khương đình bị bệnh hiểm nghèo, như cuối năm 2020 đầu năm 2021 bà đã ủng hộ 85 thùng mì tôm, 05 tạ gạo, 07 triệu đồng, vận động hơn 1 tấn gạo để ủng hộ người dân gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19; tổ chức gói 320 cái bánh chưng để giúp đỡ người nghèo và hội viên trong CLB liên thế hệ tổng trị giá tiền bằng 15 triệu đồng, tặng quà cho 4 thành viên trị giá 2.100.000đ và giúp CLB liên thế hệ 7.500.000 đồng; ủng hộ 10 triệu đồng để tu sửa Đình Khương Hạ, ủng hộ 13 triệu đồng mời thầy về dạy đội trống của đình; cùng phụ nữ phường và nhà báo Thông tấn xã tặng 30 suất quà trị giá 9 triệu đồng cho các cháu bệnh hiểm nghèo.</p> <p>Các hình thức khen thưởng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2016 đạt danh hiệu “ Người tốt việc tốt” của Chủ tịch UBND quận. - Năm 2017, 2019 đạt danh hiệu “ Người tốt việc tốt” của UBND thành phố. - Bằng khen của Liên hiệp phụ nữ thủ đô trao tặng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa 5 năm (2002 - 2007)”. - Giấy khen của thành phố Hà Nội tặng “ Phụ nữ thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” 5 năm (2006-2011)....

